

## **CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG**

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí cao về báo cáo do đồng chí Hồ Dân, Phó Giám đốc Sở đã trình bày và được sự đồng ý của chủ trì Hội nghị, tôi xin báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội hội trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2020.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị lời chúc mạnh khỏe!

Kính thưa quý vị đại biểu. Tại Hội nghị này, tôi xin báo cáo một số kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện để Hội nghị tham khảo:

Nam Đông là một trong hai huyện miền núi của tỉnh có 10 xã, thị trấn (trong đó có 06 xã định canh định cư) gồm 7.058 hộ với 28.353 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 43,85% dân số toàn huyện; đời sống của đại bộ phận nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh; trình độ dân trí không đồng đều giữa các xã, giữa các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn huyện.

Song được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chủ trương, chính sách đối với miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, ra sức xây dựng huyện có nền kinh tế phát triển khá toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư theo hướng vững chắc; văn hoá, giáo dục, y tế không ngừng được nâng lên; chính trị ổn định, Quốc phòng an ninh được giữ vững.

### ***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Hàng năm, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo và đề xuất của các xã, thị trấn, UBND huyện tham mưu Huyện uỷ, HĐND huyện xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã, thị trấn; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo đã giao.

Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện lồng ghép các chương trình dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo như mô hình phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi của ngành nông nghiệp, mô hình giúp chị em thoát nghèo của Hội liên hiệp phụ nữ, phát động các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quỹ tiết kiệm Vì phụ nữ nghèo”, “Vốn phụ nữ giúp nhau tạo việc làm không lấy lãi”... đã trở thành một phong trào sâu rộng trong nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo.

Bổ trí lực lượng khuyến nông trực tiếp chỉ đạo giúp nhân dân ở các xã ĐCĐC để phát triển sản xuất nhất là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi theo hình thức bắt tay chỉ việc. Ngoài ra UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phân công đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến xã hỗ trợ, giúp các hộ nghèo ở 6 xã ĐCĐC phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập theo KH 59 của UBND huyện và 06 cơ quan của tỉnh giúp 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo KH 16 của UBND tỉnh.

Đối với UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể đến từng hộ gia đình, kịp thời kiện toàn và phân công thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã trực tiếp chỉ đạo các hộ nghèo đặc biệt là những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm. Tổ chức rà soát, đánh giá hộ nghèo cuối năm trên cơ sở công khai, dân chủ trước nhân dân do vậy được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Phòng Lao động - TBXH tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát thực tế tại các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo và dự kiến hộ thoát nghèo hàng năm.

Kính thưa quý vị đại biểu, qua 1 năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, với những thiên tai, dịch bệnh nhưng bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước, sự nỗ lực vươn lên của nhân dân nên đã thu được những thành tựu rất cơ bản trong hầu hết các lĩnh vực về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số được nâng lên khá rõ nét; cuối năm 2019 hộ nghèo còn 5,4% (371 hộ) và theo kế quả sơ bộ cuối năm 2020 còn 4,66% (329 hộ) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. (Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 giảm dưới 5%; tỷ lệ này đạt).

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nam Đông dự báo sẽ có những khó khăn như sau:

- Một bộ phận nhân dân đặc biệt là người nghèo chưa nhận thức đúng về trách nhiệm của chính mình, còn trông chờ, thiếu quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

- Tính bền vững của một số hộ thoát nghèo qua các năm chưa cao, do chất lượng cuộc sống còn hạn chế, vẫn còn một số bộ phận dân cư có nguy cơ tái nghèo nhất là các xã định canh định cư do thiếu việc làm và việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không có hoặc không biết tích lũy. Số hộ tuy không thuộc hộ nghèo nhưng thu nhập và mức sống sát với chuẩn nghèo sẽ gây khó khăn cho những năm tiếp theo.

- Sản phẩm nông sản làm ra bán giá thấp, bên cạnh đó cao su và keo là cây chủ lực để giải quyết việc làm, giảm nghèo. Tuy nhiên, trong năm 2020 do bị thiệt hại bởi bão lũ dự báo trong giai đoạn tới sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết việc làm và giảm nghèo.

- Mức chuẩn nghèo của giai đoạn 2021-2025 dự kiến cao gấp 2 lần (dự kiến tăng vào năm cuối năm 2021) so với chuẩn của giai đoạn 2016 - 2020 do vậy, khả năng tỷ lệ hộ nghèo của huyện sẽ cao hơn nhiều so với hiện tại, đây là thách thức không hề nhỏ trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong thời gian đến tôi xin đề xuất 03 giải pháp sau:

**1. Huy động, bố trí nguồn lực:** Tập trung chỉ đạo huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; xây dựng các cơ chế đặc thù của huyện để khuyến khích sự đầu tư của các doanh nghiệp nhất là trên lĩnh vực phi nông nghiệp nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Sớm tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhân dân và lập các dự án để tranh thủ vốn mục tiêu của Trung ương, tỉnh, ..., chú trọng ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình, dự án thiết thực để phát triển sản xuất.

- Lồng ghép các chương trình, dự án nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện tốt công tác giảm nghèo; chú trọng đối tượng người nghèo nhưng phải có sự điều phối, tránh chồng chéo để tất cả những hộ nghèo đều được nhận sự quan tâm hỗ trợ.

- Tiếp tục và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động để giúp người nghèo; huy động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn giúp hộ nghèo. Có cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các cuộc vận động.

**2. Nâng cao nhận thức người dân trong phát triển kinh tế:** Tăng cường công tác vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo phải tự mình phấn đấu vươn lên. Quyết tâm chỉ đạo thực hiện phương châm không phát sinh hộ nghèo sau tách hộ đối với những cặp vợ chồng trẻ.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hộ nghèo trong tổ chức sản xuất, chi tiêu kinh tế hộ, nâng cao khả năng tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Nghiên cứu, khảo sát để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, chú trọng những mô hình phù hợp với trình độ, năng lực và điều kiện của hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức đánh giá, tổng kết để hỗ trợ nhân rộng cho các hộ nghèo, cận nghèo.

**3. Đổi mới trong tổ chức thực hiện:** Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bố trí hợp lý, hài hòa, đan xen giữa cán bộ người dân tộc thiểu số với cán bộ người kinh để hỗ trợ, giúp nhau trong công việc, sinh hoạt và cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia từ huyện đến xã, có cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý các dự án giảm nghèo trên địa bàn; định kỳ tổ chức giao ban báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo và

hàng năm đều có tổng kết công tác giảm nghèo và phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, đoàn thể để chịu trách nhiệm thực hiện các dự án thành phần và các phong trào vận động chung tay vì người nghèo nhằm huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để thực hiện một cách có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện

Kiến nghị: Kính đề nghị Sở Lao động- TB&XH tham mưu đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2020. Nhân dịp năm Canh Tý sắp hết và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!